

2.2.1 Advocacy/ Intervention มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปี 2567

บทบาท/ภารกิจ	gap	มาตรการ	เหตุผลของมาตรการ	กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย
<p>ยกระดับคุณภาพหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีการจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แต่ยังไม่เข้มแข็งมีโอกาสพัฒนาตามผลการวิเคราะห์ GAP ปีที่ผ่านมา - มีการขับเคลื่อนแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกปี แต่พบว่าหัวข้อการเรียนรู้ที่กำหนดไม่ตรงกับความต้องการ - บุคลากรบางส่วนยังเรียนไม่ตรงกลุ่มวิชาที่กำหนด และบางส่วนมีภารกิจงานประจำเยอะ ทำให้เรียนไม่ครบทุกวิชา - บุคลากรยังขาดที่ปรึกษา ผู้กำกับ ติดตาม และพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ - ทุกกลุ่มงานมีผลงานจำนวนมาก แต่ยังไม่รู้วิธีการขยายผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 	<p>มาตรการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล</p>	<p>เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านทันตสาธารณสุข และทักษะอื่น ๆ มาใช้ในการทำงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) <ul style="list-style-type: none"> - สสำรวจความต้องการเรียนรู้ของบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ตามแผนพัฒนา IDP Development Plan : IDP 3. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ (ผ่านการประชุมคณะกรรมการ กพว.สำนักฯ) 4. กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน <p>กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข</p>
<p>พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพ</p>	<p>คลังข้อมูลวิชาการบนเว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุขมีหลากหลาย ยังไม่เป็นระบบและปัจจุบัน</p>	<p>พัฒนาการจัดการคลังข้อมูลวิชาการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>ระบบจัดเก็บข้อมูลทันตสาธารณสุขมีหลากหลาย บางระบบสำนักทันตไม่ได้เป็นเจ้าของระบบต้องไปขอใช้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องมีเทคนิคในการใช้งาน และการค้นหาข้อมูลความรู้ของหน่วยงานยาก มีข้อมูลหลากหลายประเภท ไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นระบบ และไม่เป็นปัจจุบัน จึงควรพัฒนาการจัดการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบพร้อมใช้งาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. พัฒนาการจัดการคลังข้อมูลวิชาการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ <p>กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข</p>

2.2.1 Advocacy/ Intervention **มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปี 2567**

บทบาท/ภารกิจ	gap	มาตรการ	เหตุผลของมาตรการ	กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย
ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านทันตสาธารณสุข	- ในปีที่ผ่านมาเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน - มีการส่งผลงานเพื่อประเมินรางวัล แต่ไม่ได้รับรางวัล	มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และขั้นตอนการทำงาน หรือจัดทำผลงานวิชาการหรืองานวิจัย นวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางไปประยุกต์ในงานของตน และสามารถพัฒนาผลงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง	6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน 7. กิจกรรม coaching เพื่อการนำเสนอผลงาน TPSA กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข
ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน	บุคลากรในหน่วยงานยังขาดทักษะการเรียนรู้ และต้องการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทันตแพทย์ต้องการแหล่งเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตสาธารณสุข แต่ผลิตภัณฑ์ด้านหลักสูตร ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และการประชาสัมพันธ์บางพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง	มาตรการพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมองค์ความรู้/ทักษะในงานด้านทันตสาธารณสุขให้กับบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข มาตรการพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมองค์ความรู้/ทักษะในงานด้านทันตสาธารณสุขให้กับบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง	เพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ ที่รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจากกรอบมาตรฐานนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม/มีช่องทางในการเผยแพร่ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และระดับประเทศได้	8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข 9. กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2567 - กิจกรรมสำรวจความต้องการของทันตแพทย์ในการศึกษาเพิ่มเติมด้านทันตสาธารณสุข ปี 2566 - 2567 และพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ - ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2567 10. กิจกรรมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

2.2.1 Advocacy/ Intervention มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปี 2567

บทบาท/ภารกิจ	gap	มาตรการ	เหตุผลของมาตรการ	กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย
<p>พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลัก รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนกำลังคนด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ</p>	<p>การรับรู้และการนำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทยไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานด้านสุขภาพช่องปากในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>มาตรการเพิ่มการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย</p>	<p>เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากได้อย่างทั่วถึง และเป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย</p> <p>11. กิจกรรมสื่อสารเพิ่มการรับรู้เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2566 – 2580</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย</p>
<p>สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสามารถดูแลทันตสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างกระแสด้านการดูแลสุขภาพช่องปากไม่ทั่วถึง - ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ - ขาดองค์ความรู้ ทำให้ประชาชนขาดความตระหนัก 	<p>มาตรการสร้างกระแสเพื่อเห็นความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปาก</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนได้มีองค์ความรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>12. กิจกรรมสื่อสาร key message การแปร่งฟัน 2-2-2 ผ่านอินฟลูเอนเซอร์บน air war และ social media</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย</p>

2.2.2 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนการดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อสำนักทันตสาธารณสุข ปี 2567

กิจกรรม	มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง/เรื่อง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้	มาตรการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล	บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข	1 ครั้ง	พ.ย.66	กลุ่มพท.
กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน			1 ครั้ง	พ.ย.66	ทุกกลุ่ม
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)			9 ครั้ง	พ.ย.66 - ก.ค.67	คณะทำงาน LO
กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ			5 ครั้ง ขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการผ่านการประชุมคณะกรรมการ กพว.สำนักฯ ทุก 2 เดือน	ต.ค.66 - ก.ค.67	คณะทำงานกพว. หน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข	มาตรการพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมองค์ความรู้/ทักษะในงานด้านทันตสาธารณสุขให้กับบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข	บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข	4 เรื่อง	ธ.ค.66 – ก.ค.67	กลุ่มพท.
กิจกรรมสื่อสารเพิ่มการรับรู้เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปาก ประเทศไทย พ.ศ.2566 – 2580	มาตรการเพิ่มการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย	บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย	1 ครั้ง	ธ.ค.66	กลุ่มยศ.
กิจกรรมสื่อสาร key message การแปร่งฟัน 2-2-2 ผ่านอินฟลูเอนเซอร์บน air war และ social media	มาตรการสร้างกระแสเพื่อเห็นความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปาก	ประชาชน	1 ครั้ง	ธ.ค.66	กลุ่มพรป.

กิจกรรม	มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง/เรื่อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน
กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันทสาธารณสุข สำหรับ ทันตแพทย์ ปี 2567	มาตรการพัฒนาศักยภาพ ชีต ความสามารถ และการมีส่วนร่วม ร่วมในการสร้างเสริมองค์ ความรู้/ทักษะในงานด้านทันต สาธารณสุขให้กับบุคลากรสำนัก ทันตสาธารณสุขและภาคี เครือข่าย	บุคลากรสำนักทันต สาธารณสุขและภาคี เครือข่าย	4 ครั้ง	มี.ค.- มิ.ย.67	กลุ่มพท.
กิจกรรมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ			1 ครั้ง	ก.ค. 67	กลุ่มพส.
กิจกรรมพัฒนาการจัดการคลังข้อมูลวิชาการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	พัฒนาการจัดการคลังข้อมูล วิชาการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	บุคลากรสำนักทันต สาธารณสุข	1 ครั้ง	ก.พ.67	กลุ่มสว.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน	มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากรในหน่วยงาน	บุคลากรสำนักทันต สาธารณสุข	4 เรื่อง	ม.ค. - ก.ค. 67	ทุกกลุ่ม
กิจกรรม coaching เพื่อนำเสนอผลงานTPSA			1 ครั้ง	ก.พ.67	คณะทำงานกพว.

แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ / นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)

หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข

*** 1.สร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม โดย ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 2.คลังข้อมูล ร่วมหน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน (วิจัย)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง/ร่าง KM	ดำเนินการวิจัย/ทดลองใช้	สรุปผล	เผยแพร่	ผลงานนำไปใช้ประโยชน์	
1.	การศึกษาการรับรู้ การจัดอาหารว่าง การบริโภคอาหารว่าง และการยึดเหยียดร่างกายระหว่างการประชุมของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	วิจัย	ส.ค 66 - ส.ค. 67	✓	✓	✓				นางสาวณัชชา เปรมประยูร
2.	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2580	R&D	ก.ย. 66 - ก.ย. 67	✓	✓					นางสาวรัตนากรณ์ มั่นคง
3.	การสำรวจความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ปี 2566-2567	วิจัย	ต.ค 66 - ก.ย. 67	✓	✓					ทพญ.จรัสศรี ศรีนฤพัฒน์
4.	การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน	วิจัย	ต.ค 66 - ก.ย. 67	✓	✓					ทพญ.นันทมนัส แยมบุตร
5.	การศึกษาระบบบริการด้านสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาโมเดลทางเลือกในการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปาก ในแง่ของกองทุนประกันสุขภาพกรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร	วิจัย	พ.ค.66 - เม.ย.67	✓	✓	✓				ทพ.วรุฒ ชลธิกุล ทพญ.วรมณ อัครสุด

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทผลงาน (วิจัย)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง/ร่าง KM	ดำเนินการวิจัย/ทดลองใช้	สรุปผล	เผยแพร่	ผลงานนำไปใช้ประโยชน์	
6.	การสำรวจความต้องการของทันตแพทย์ในการศึกษาเพิ่มเติมด้านทันตสาธารณสุข ปี 2566 - 2567	วิจัย	ก.ค.66 - ก.ค.67	✓	✓	✓				ทพญ.รัฐนันท์ โล่ศุภกาญจน์
7.	การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 - 2566	วิจัย	2565 - 2567	✓	✓	✓	✓			ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ ทพญ.นพวรรณ โทษณุกุล ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดีเสวี นางสาวณัฐมนันต์ ศรีทอง นางสาวชนิกา โรงนัสกุลพานิช

*** เฉพาะหน่วยงานตั้งใหม่ (สตร. สปพอ. กมท. กรร. กทง. กพส. กอฉ. กนบ.)
หากไม่ได้ตั้ง กพว.หน่วยงานใหม่ ให้ใช้ของหน่วยงานเดิมโดยอนุโลม

ลงชื่อ.....
(นางสาวรวงคนา เหวงวิธิ)
(ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
ประธานกพว.หน่วยงาน)